

สาร

สารานุกรมสุขุทัยธานี



ใกล้ชีวิตชาวอุทัย ท่วงไถสุขภาพ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 เดือนเมษายน 2554



เปิดดวงตา เปิดโลก ให้ผู้สูงอายุอุทัยธานี

[อ่านต่อหน้า 3](#)



➤ อุทัยฯ คลอดแพนรับมือตั้งท้องก่อนวัย

[อ่านต่อหน้า 3](#)

➤ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี(ประตูเย็น)

[อ่านต่อหน้า 4](#)



ทุกทิศ ทัวอุทัย



นพ.พูลลธิ์ คีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี จัดคาราวานเข้าตรวจและนำความปลอดภัยด้านอาหาร แก่ร้านจำหน่ายอาหารและจัดบูธอาหารปลอดภัยภายในงานกาชาดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม- 8 เมษายน 2554 ภายใต้การสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายวันชัย ไอลูเศรษฐ์พิทย ที่แวะเวียนมาร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจ



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ ร่วมจัดบูธหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายในงานกาชาดอุทัยธานี เพื่อให้ความรู้และเสริมบริการเรื่องสิทธิในบริการสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม- 8 เมษายน 2554



นพ.พูลลธิ์ คีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ารับการตรวจสุขภาพตามโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ตามด้วยการจัดพิธีรดน้ำขอพรข้าราชการสาธารณสุขเกษียณอายุและคณะผู้บริหาร เมื่อ 18 เมษายน 2554 ที่ สสจ.อุทัยธานี



นพ.พูลลธิ์ คีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี ให้การต้อนรับแพทย์จบใหม่ที่มาเข้ารับราชการพร้อมบรรยายแนวทางการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือประชาชน และรักษาตนให้ปลอดภัยแก่บรรดาน้องใหม่ เมื่อ 18 เมษายน 2554 ที่ สสจ.อุทัยธานี



นพ.เกษตร อมันตกุล ผอ.รพ.อุทัยธานีและคณะเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องไตเทียม มูลค่า 520,000 บาท โดยมีนายเรวัต จันจินดา ผอ.ร.ร.อุทัยวิทยาคม เป็นตัวแทน นางไพพรรณ วัฒนพานิช มอบ ณ หน่วยไตเทียม รพ.อุทัยธานี 7 เมษายน 54

เปิดดวงตา โลก ให้พู่สูงอายุอุทัยธานี

สาธารณสุขอุทัยธานี จับมือ สปสช.เขต 3 และทุกภาคส่วน ดำเนินการค้นหาและผ่าตัดรักษาต้อกระจกชนิดบอด ครอบคลุม 100% ในเขตอำเภอลานสักและบ้านไร่ พร้อมเตรียมขยายทำทั้งจังหวัด ในปีต่อๆ ไป

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ที่ห้องประชุม สสจ.อุทัยธานี นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี, นพ.ชูชัย ศรชานี ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสักและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือดำเนินการอำเภอนำร่องปลอดจากต้อกระจกชนิดบอดในผู้สูงอายุ และในผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอประสาทตา ให้เข้าถึงการรักษาด้วยเลเซอร์ครอบคลุม 100% โดยโครงการนี้จะเน้นหนักในการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยมีให้ตกหล่นในอำเภอลานสักและบ้านไร่ ได้รับการรักษาพร้อมทั้งบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง-สถานที่พักฟรี เพื่อให้ผู้ป่วยต้อกระจกไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ได้พ้นจากความทุกข์ทรมาน มีโอกาสได้มองเห็นอย่างชัดเจนอีกครั้งเพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิต



โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา และยังได้รับความร่วมมือด้านการแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(สมุทรสาคร) และโรงพยาบาลศุภมิตร (สุพรรณบุรี) โดยในส่วนของท้องถิ่นได้รับการมีส่วนร่วมจาก อบจ.อุทัยธานี เทศบาล และ อบต.ในพื้นที่เป้าหมายในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่ และข้อมูลประชาชน

การดำเนินการอำเภอนำร่องปลอดจากต้อกระจกชนิดบอดในผู้สูงอายุ และในผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอประสาทตาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางนำไปสู่การขยายพื้นที่ดำเนินงาน ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดอุทัยธานีในปีต่อๆ ไปก็เป็นได้เพื่อความสุขของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวานต่อไป.

อุทัยฯคลอดแผนรับมือตั้งท่วงก่อนวัย



เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 จังหวัดอุทัยธานีได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งภาคเอกชนและประชาชนเข้าประชุมเพื่อสรุปมาตรการและจัดทำแผนบูรณาการป้องกันปัญหาเยาวชนไทยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายบุญเลิศ พรหมจรรย์ชาติ เป็นประธาน

นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะหน่วยงานดูแลด้านสุขภาพและเข้าร่วมประชุมได้เปิดเผยว่า จากประเด็นปัญหาที่กระทรวงสาธารณสุขได้หยิบยกจากผลการศึกษาและสภาพความเป็นจริงในสังคมถึงปัญหาเยาวชนไทยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ที่สร้างผลกระทบต่ออนาคตของเยาวชนและสังคมโดยรวม ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่านับวันปัญหาจะเด่นชัดขึ้นทุกที่ตามที่ปรากฏอยู่ตามหน้าของสื่อมวลชน

จังหวัดอุทัยธานี เล็งเห็นว่าสมควรจะได้มีมาตรการเชิงรุกในการป้องปรามก่อนที่ปัญหาดังกล่าวจะลุกลามเข้ามาในพื้นที่ จึงได้ขอให้มีการระดมสมองจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางที่จะต้องดำเนินการ การประสานการทำงานระหว่างองค์กร และที่สำคัญคือภารกิจที่จะต้องมีการปฏิบัติที่กำหนดกิจกรรม, ช่วงเวลาตลอดจนบทบาทของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน โดยในส่วนของหน่วยงานสาธารณสุขในเบื้องต้นนี้ ได้มอบให้สถานบริการที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ ได้ออกให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่นักเรียนและเด็กนอกระบบโรงเรียน อีกทั้งเตรียมความพร้อมด้านบริการอนามัยแม่และเด็กหากเยาวชนที่ประสบปัญหาเข้ามาใช้บริการ นพ.พูลสิทธิ์ ก็กล่าวในที่สุด.





สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี(ประตูเย็น)



ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เดินทางมาเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาให้มีศักยภาพบริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ตามที่จังหวัดอุทัยธานีได้เลือกให้สถานีอนามัยตำบลประตูเย็น อำเภอลานสัก จัดตั้งเป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่สูงกว่าสถานีอนามัยทั่วไป คือมีการบริการที่ครอบคลุมปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยเน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคประชาชน มีการศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพ, ทาวิถึการ-นวัตกรรมมาแก้ไขอย่างเป็นระบบ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข

และมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 คุณหญิงปรีญา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ได้เดินทางมาเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี(ประตูเย็น)ที่ปัจจุบันยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ โดยมี นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี คณะเจ้าหน้าที่และประชาชนให้การต้อนรับ โดยคณะกรรมการได้รับทราบประเด็นปัญหาใหม่ๆ ในชุมชนร่วมหาแนวทางแก้ไข และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับไปพิจารณาให้การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการบริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้นต่อไป.